



ที่ ศธ ๐๕๑๔.๗.๓.๑๓.๑๓.๓/๐๓๖/๖๑

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุข

เนื่องด้วยเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย(Easy Asthma and COPD Clinic Network: EACC) หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ ๑๔ ขึ้น ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขึ้น ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายฯ ได้มีเวทีแสดงผลการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถของโรงพยาบาลในเครือข่ายฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน(บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกหรือหน่วยงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ ในงานประชุมดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ยกเว้นค่าลงทะเบียนแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๑ ผลงานต่อ ๑ ท่าน และการประชุมวิชาการครั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลาและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน ทั้งนี้เป็นการขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชรา บุญสวัสดิ์)

ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

นางธัญภักดิ์ ทรงศีล

โทร. ๐๘๕-๐๐๖๖๙๖๖,

E - mail : eacc-network@hotmail.com